



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง  
การสอบคัดเลือกจากลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 1 ปี) และจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า  
เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2566  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง  
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	สถานที่ปฏิบัติงาน	ผลการคัดเลือก
1	นาย	สุระชัย	คำตา	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	ผ่านการคัดเลือก
2	นาย	ณรเศรษฐ์	เศรษฐฤกษ์ชัย	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบัว จังหวัดน่าน	ผ่านการคัดเลือก
3	นาย	สุรพงศ์	เสื่อยิ้ม	แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร	ผ่านการคัดเลือก
4	นาย	อมรฤทธิ	วนาพันธ์พรกุล	แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	ผ่านการคัดเลือก
5	นาย	ภูมิพัฒน์	दानอมรไพศาล	แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย	ผ่านการคัดเลือก
6	นาย	เอกชัย	บุญประเสริฐ	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์	ผ่านการคัดเลือก
7	นาย	สมศักดิ์	บัวบาน	แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	ผ่านการคัดเลือก
8	นางสาว	อัมพิกา	โพธิ์ลา	แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก	ผ่านการคัดเลือก
9	นาย	สุระ	อึ้งเส็ง	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	ผ่านการคัดเลือก
10	นาย	พิสิฐ	วงศ์ประเสริฐ	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง (2) จังหวัดแพร่	ผ่านการคัดเลือก
11	นาย	ชุตินเดช	อี่ยมมา	แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก	ผ่านการคัดเลือก
12	นาย	พงศ์พิพัฒ	คัชพงษ์	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดงขาม จังหวัดพิจิตร	ผ่านการคัดเลือก
13	นาย	สิริวิชญ์	ศรีสุภาพ	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่	ผ่านการคัดเลือก
14	นาย	อภิวัฒน์	เปรมอัน	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสขาลัย จังหวัดสุโขทัย	ผ่านการคัดเลือก
15	นาย	วีรพล	พรมจันทร์	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	ผ่านการคัดเลือก
16	นาย	ศุภกรณ์	อนันต์ยศ	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	ผ่านการคัดเลือก
17	นาย	อุดมชัย	คำมา	แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร	ผ่านการคัดเลือก
18	นาย	ชัยวุฒิ	แป๊ะสุ่ม		สำรองอันดับที่ 1
19	นาย	วรนนท์	แจ่มสว่าง		สำรองอันดับที่ 2
20	นาย	ธีระพล	ฤทธิ์ล้ำเลิศ		สำรองอันดับที่ 3
21	นาย	ปัญญากร	มหายศนันท์		สำรองอันดับที่ 4
22	นาย	มานพ	บรรจงปรุ		สำรองอันดับที่ 5
23	นาย	กิตติพงศ์	ศรีวิชัย		สำรองอันดับที่ 6